



ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๔๐๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๓๓ รุ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อสนองต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานในพื้นที่ และแจ้งจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม นั้น

ในการนี้ ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเริ่มนำเข้าสู่ข้อมูลค่าพิกัดโครงการแหล่งน้ำ และทาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในระบบ e-Plan ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้บุคลากรกองช่างรับผิดชอบนำลงค่าพิกัดโครงการแหล่งน้ำและทาง เข้าในระบบ e-Plan ทั้งนี้ ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้การลงค่าพิกัดสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล อนึ่ง ได้กำหนด Username และ password แก่บุคลากรกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว สามารถเข้าดูได้ในเมนูข้อความในระบบ e-Plan

(๒) ขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการนำเข้าสู่ข้อมูลค่าพิกัดโครงการในระบบ e-Plan ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย เมื่อมีการนำเข้าสู่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยแล้ว ให้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประชาชนต่อไป

/ (๓) ขอให้...

(๓) ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญกับการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าข้อมูลค่าพิกัดโครงการในระบบ e-Plan โดยควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นหมั่นตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย พร้อมทั้ง เป็นที่ปรึกษาการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ให้กับบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานูณะ เอี่ยมแสง)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๓ /โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๘๒